

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng được cho là đã 'thoát khỏi sự trừng phạt dù bị phê bình'



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thoát được trừng phạt tại Hội nghị 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trước mặt hội đồng tư vấn này, bất chấp những ý kiến của chính phủ do ông lãnh đạo đã gây kinh tế Việt Nam đến nỗi u khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên ông và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác đang đi di sản với một áp lực ngày càng tăng và một mối đe dọa đang lan rộng, đó là mạng Internet.

Trong phát biểu được phát sóng truyền hình, Thủ tướng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng thừa nhận những ý kiến trong khuôn khổ Đảng Cộng sản cộng quy định đã gây nên kinh tế Việt Nam vào tình trạng nặng nề nên chấp nhận chặt, tăng cường chấp hành, đánh mạnh hình ảnh của một trong những nền kinh tế có tiềm năng phát triển nhất trong khu vực.

Tại phiên họp trước của hai tư vấn hội nghị, Thủ tướng bí thư Trọng hội thúc Bộ Chính trị, các cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam, phải khắc phục những ý kiến và tăng cường sự lãnh đạo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không nên nêu đích danh, nhưng các nhà phân tích nói rằng đó là một lời khiêu khích nhắm sát vào nhân vật vốn đã xây dựng hình ảnh quy định đáng kể trong chính phủ kể từ khi được bổ nhiệm vào chức vụ này năm 2006.

Theo hãng tin Reuters, trên thế giới Hội nghị 6 đã làm dấy lên nghi ngờ về liên lạc của ông Dũng, năm nay 62 tuổi, sự tiếp xúc được bao lâu nữa sau hàng loạt sai phạm về quản lý kinh tế, trong đó phải kể đến vụ phá sản của tập đoàn Vinashin và đồng nghiệp Việt Nam liên tục mất giá.

Và một diễn biến hiện nay được các nhà quan sát dự đoán là một mối đe dọa đang ngày càng tăng đối với giới cầm quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam đó là các diễn biến và chế độ trích xuất phát từ một loạt các trang web mới đang trở nên phổ biến.

Trang web được cho là hình ảnh của người nhút nhát hiện đây là trang “Quan làm báo” tiếp thu nghi ngờ thông tin nội bộ của giới lãnh đạo chớp bu được dư luận chú ý.

Trang web Quan làm báo ban đầu đăng tải chuyện tình cảm của những nhân vật lãnh đạo đảng, rồi tiếp tục đưa tin các nhân vật lãnh đạo ngân hàng bắt đầu liên quan đến những bê bối tài chính trước khi tin tức về những vụ bê bối giẫm đạp này được công chúng biết đến.

Hiện đây hiện, người truy cập tìm thấy trong trang này nghi ngờ chế độ trích và mua mai về ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Dũng đã không một nghi ngờ thì giới đã đáp lại. Tháng trước, ông ra lệnh cho công an đi tra soát trang Quan làm báo và hai trang web khác, và cấm các trang này tiếp tục hoạt động vì đã phổ biến những nội dung sai trái.

Một tuyên bố của chính phủ Việt Nam gọi đó là “âm mưu phản động” của các “thủ lĩnh thù địch”, tiếp tục thúc đẩy các sự kiện để ám chỉ những nhà hoạt động ngoại quốc dân chủ.

## Lãnh đạo Việt Nam công quyết định lúc công gia tăng

T&#225;c Gi&#7843;: VOA

Th&#7913; N&#259;m, 18 Th&#225;ng 10 N&#259;m 2012 16:51

---

Cùng lúc, ba blogger nổi tiếng bị tuyên án tù dài hạn trong một quyết định mà các nhà phân tích xem là một lời đe dọa gửi đến những người truy cập Internet, nhắc nhở họ chỉ nên quên luật khét khe của quốc gia Cộng sản này mà kêu gọi dân chúng đã quyết hay thách thức quyết hành của Đảng Cộng sản.

*Người n: Reuters, Chronicle News Service*